

Số: 934/TB-VKSTB-TTra

Thái Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tháng 08/2018

Thực hiện Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1 ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Trong tháng 08/2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi việc chấp hành kỷ luật nội vụ thông qua hệ thống camera trực tuyến tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố đồng thời thanh tra trực tiếp tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy. Kết quả như sau:

1. Việc chấp hành kỷ luật lao động về thời giờ làm việc:

Trong các ngày 21, 22 và 23/8/2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành thanh tra trực tiếp tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy thấy: Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tại thời điểm thanh tra có mặt 13/18 đồng chí, vắng 05 đồng chí (03 đồng chí đi học, 01 đồng chí nghỉ chế độ thai sản, đồng chí bảo vệ cơ quan trực ngoài giờ hành chính); Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, tại thời điểm thanh tra có mặt 07/16 đồng chí, vắng 09 đồng chí (03 đồng chí đi học, 02 đồng chí đi tham gia khám nghiệm hiện trường, 01 đồng chí nghỉ phép, 01 đồng chí làm việc với Cơ quan điều tra, 01 đồng chí làm việc với Chi cục thi hành án dân sự, đồng chí bảo vệ cơ quan trực ngoài giờ hành chính); Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy có mặt 16/18 đồng chí, vắng 02 đồng chí (01 đồng chí đi học, đồng chí bảo vệ cơ quan trực ngoài giờ hành chính). Lãnh đạo các đơn vị báo cáo các đồng chí xin nghỉ đều có lý do đã báo cáo lãnh đạo Viện, được lãnh đạo Viện đồng ý cho nghỉ.

Qua theo dõi Camera thấy cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động về thời giờ làm việc. Lãnh đạo các đơn vị xác định những trường hợp vắng mặt, ra vào cơ quan đều đã báo cáo Thủ trưởng đơn vị. Không phát hiện thấy cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động về thời giờ làm việc.

2. Việc tổ chức tiếp công dân:

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân, phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị thường trực tiếp công dân, bảo đảm thường xuyên, đầy đủ theo đúng quy định.

3. Việc chấp hành quy định về sử dụng trang phục ngành:

Cán bộ, công chức và người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm túc việc mặc trang phục của ngành theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “*Quy định về quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân*”.

4. Việc chấp hành quy định về phòng, chống hút thuốc lá; cấm uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống có nồng độ cồn tương đương ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; quy định về phòng cháy chữa cháy trong cơ quan và trật tự nội vụ khác:

Công chức, người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị được thanh tra chấp hành tốt quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Kế hoạch số 57/KH-VKSTC ngày 23/7/2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phòng, chống hút thuốc lá trong công sở. Không phát hiện cán bộ, công chức và người lao động vi phạm quy định về cấm uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống có nồng độ cồn tương đương ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và trước khi lái xe.

Các đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan. Công tác trật tự nội vụ, vệ sinh phòng làm việc và khuôn viên cơ quan cơ bản bảo đảm sạch sẽ, gọn gàng.

Căn cứ vào kết quả công tác thanh tra, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quán triệt, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “*về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân*”; Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “*Quy định về quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân*”; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 09-8-2018 của Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình “*về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại*

nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe” và các quy định về kỷ luật trật tự nội vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Trên đây là kết quả thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tháng 8/2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thông báo đến các đơn vị biết, đồng thời báo cáo Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra VKSND tối cao (để báo cáo);
- Viện trưởng VKSND tỉnh (để báo cáo);
- Các đơn vị - VKSND tỉnh;
- Lưu: hồ sơ thanh tra.

**TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÍNH THANH TRA**



Vũ Đại Dương

